

Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ giao thông công cộng cho người dân Alberta có thu nhập thấp

Ngày 26 Tháng Chín, 2023 [Câu hỏi truyền thông](#)

Chính phủ Alberta sẽ cung cấp 1.7 triệu đô-la để mở rộng các chương trình giao thông công cộng dành cho người thu nhập thấp tại sáu cộng đồng mới trên toàn tỉnh bang.

Nhiều người dân Alberta hiện đang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để đi làm, đến các cuộc hẹn và tham gia các hoạt động giải trí. Để giúp chống lại tình trạng lạm phát ở mức cao, chính quyền Alberta đã giới thiệu nguồn tài trợ bổ sung vào Tháng Hai để mang lại cho người dân Alberta có thu nhập thấp khả năng tiếp cận dịch vụ giao thông công cộng với giá cả phải chăng hơn.

Ngoài Edmonton và Calgary, 10 cộng đồng ở Alberta sẽ có thẻ giao thông công cộng dành cho người thu nhập thấp. Với nguồn tài trợ bổ sung này đồng thời nhằm giảm bớt rào cản tài chính đối với việc đi lại, người dân Alberta có thu nhập thấp ở Camrose, Hinton, Leduc, Lethbridge, Red Deer và Spruce Grove giờ đây sẽ có thể nộp đơn xin thẻ giao thông công cộng dành cho người thu nhập thấp.

“Có nhiều người dân Alberta đang dựa vào phương tiện giao thông công cộng hàng ngày. Các thỏa thuận mới này để mở rộng thẻ giao thông công cộng dành cho người thu nhập thấp sẽ giúp các cá nhân và gia đình di chuyển trong cộng đồng của họ một cách dễ dàng và không gây tốn kém.”

Jason Nixon, Bộ Trưởng Bộ Người Cao Niên, Dịch Vụ Cộng Đồng và Xã Hội

Nguồn tài trợ sẽ trang trải toàn bộ chi phí trợ cấp cho chương trình dịch vụ giao thông công cộng dành cho người thu nhập thấp của thành phố, bao gồm thêm 10% chi phí quản lý hành chính. Thông tin chi tiết về cách thức các cộng đồng có thể tiếp cận nguồn tài trợ này sẽ được chia sẻ trực tiếp với các khu vực đô thị hội đủ điều kiện.

“Thành Phố Camrose đã cung cấp các lựa chọn phương tiện công cộng cho cộng đồng trong tám năm qua. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của Chính Quyền Alberta cho chương trình của chúng tôi, giúp hỗ trợ việc đi lại có giá cả phải chăng hơn cho người dân chúng ta. Chúng tôi rất mong được làm việc với các thành phố xung quanh và tỉnh bang trong tương lai để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống giao thông công cộng của khu vực.”

PJ Stasko, Thị Trưởng Thành Phố Camrose

Dữ kiện nhanh

- Hơn 14 triệu đô-la đã được phân bổ cho các thẻ phương tiện công cộng dành cho người thu nhập thấp trên toàn tỉnh bang, bao gồm 6 triệu đô-la mỗi thành phố cho Calgary và Edmonton vận hành các chương trình của họ.

Tin tức liên quan

- [Giúp người dân Alberta gặp khó khăn khi đi từ điểm A đến điểm B](#) (Ngày 2 Tháng Hai, 2023)

Nội dung multimedia

- [Lắng nghe cuộc họp báo](#)

Câu hỏi truyền thông

Heather Barlow

780-245-0421

Thư Ký Báo Chí, Người Cao Niên, Dịch Vụ Cộng Đồng và Xã Hội